



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 4 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง

1. คอแลมันน์ ชาวสันเขตรัฐกิจ: ตัวช่วยประเมิน
2. เกษตร-จิสต้าร่วมประเมินเสียหาย
3. ชงแผนนายกฯป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากตัวเมืองนครศรีฯ เสนอสร้าง'เขื่อนปากพนัง'
4. ภาพข่าว: บริหารพื้นที่
5. 'ปึกตู'ฝ่าฝนถกผู้ว่าได้รับมือพายุ
6. ปรับ ครม. 'ประยุทธ์ 5' เขย่าเพื่อน สะเทือนทีมเศรษฐกิจ หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อ
7. เปิดโผ รมต. ทหารสายอ่อน
8. ท่วมปท.ครีกครั้นวันลอยกระทง
9. Farmers call for sacking of rubber chief
10. คนดั่งลุ่นติดโผรัฐมนตรื'ตู5.0'
11. สถานีคิดเลขที่12: ปรับครม.-ไม่เสียของ
12. เตือน14จว.ได้รับมือได้ฝุ่น'ด้อมเรียม'ถล่ม

สื่อ

- ไทยรัฐ
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
คม ชัด ลึก
ประชาชาติธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
ข่าวสด
Bangkok Post
ฐานเศรษฐกิจ
มติชน
แนวหน้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ตัวช่วยประเมิน

วันที่ : เสาร์ 4 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 21837 หน้า : 8(ซ้าย)

ข่าวสั้น เศรษฐกิจ

ตัวช่วยประเมิน: นายเลศิวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับ 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน (ชล.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กรมวิชาการเกษตร (วก.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสท.) **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กรมการข้าว (กข.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) หรือจีสด้าเพื่อบูรณาการข้อมูลพื้นฐานรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม ฝนแล้ง และเพื่อประเมินความเสียหายที่รัฐบาลจะต้องชดเชยหลังเกษตรกรประสบภัยพิบัติ.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : เกษตร-จีสดำร่วมประเมินเสียหาย

วันที่ : เสาร์ 4 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 14482 หน้า : 9(บนขวา)

เกษตร-จีสดำร่วมประเมินเสียหาย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของ 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน (ชล.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กรมวิชาการเกษตร (วก.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมการข้าว (กข.) และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) หรือจีสดำ ว่า การร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลพื้นฐาน เพื่อรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม ฝนแล้ง หรือเพื่อประเมินความเสียหายที่รัฐบาลจะต้องชดเชยหลังเกษตรกรประสบภัยพิบัติ ทั้งนี้ที่ผ่านมายอมรับว่าไม่ค่อยเชื่อข้อมูลของจีสดำในการสำรวจภาพถ่ายทางดาวเทียม เพราะก่อนหน้านี้ผลการสำรวจคลาดเคลื่อนประมาณ 15% แต่เมื่อมีการศึกษาเรื่องของพื้นที่ปลูกข้าวร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ มีการปรับปรุง

ข้อมูลขณะนี้เชื่อว่ามีคลาดเคลื่อนของข้อมูลประมาณ 10% เท่านั้น ซึ่งถือว่าดีขึ้น โดยล่าสุดการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าว จีสดำระบุ ว่า ผลความเสียหายจากน้ำท่วมต่อพื้นที่ปลูกข้าว พบภาคกลางเสียหายมากที่สุด ประมาณ 3 ล้านไร่ จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 59 ล้านไร่ ซึ่งถือว่าเสียหายไม่มากนัก

นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรของไทยให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ อาทิ การติดตามพื้นที่เพาะปลูกพืช การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ภัยแล้งหรือภัยพิบัติน้ำท่วม เป็นต้น นอกจากนี้จะนำข้อมูลจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้แล้ว ยังร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานและจัดทำแอปพลิเคชัน ด้านการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ชงแผนนายกฯป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากตัวเมืองนครศรีฯ

เสนอสร้าง'เขื่อนปากพนัง'

ก.เกษตรฯจับมือ 'จิสดา'
ใช้ดาวเทียมพยากรณ์
สถานการณ์น้ำ

กรุงเทพธุรกิจ ● นายกฯ นำคณะลงพื้นที่
ติดตามปัญหาพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ นายกฯเทศมนตรี
ปากพนังเสนอแผนสร้างเขื่อน แก้ปัญหา
น้ำทะเลรุกตัวเมือง-พื้นที่เศรษฐกิจ
"นครศรีธรรมราช"ที่เกิดซ้ำซาก ขณะกระทรวง
เกษตรฯ ร่วมมือจิสดา ใช้ดาวเทียมประเมิน
สถานการณ์น้ำแล้ง-น้ำท่วม

วานนี้ (3พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะมีกำหนดการเดินทาง
ไปตรวจสภาพน้ำท่วมที่จ.นครศรีธรรมราช
แต่เนื่องจากมีลมแรงและฝนตกหนัก
จึงต้องเปลี่ยนแผนการเดินทาง นำเครื่องลง
จอดที่สนามบินสุราษฎร์ธานี และเดินทาง
ด้วยรถยนต์ต่อไปยัง จ.นครศรีธรรมราช
เพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเดิม
โดยมีประชาชนจำนวนมากรอต้อนรับอยู่ที่
ศูนย์ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ขณะที่ นายพิเชษฐ์ กล้าสอน
นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้ยื่น
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอเชื่อมกันน้ำ
เขตตัวเมืองเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำ
เพราะที่ปากพนังเป็นพื้นที่สุดท้ายที่รับน้ำ
มาจากโซนเหนือก่อนจะระบายลงสู่ทะเล
ซึ่งที่ผ่านมาปากพนังประสบกับปัญหา
น้ำท่วมมาโดยตลอด ถ้ามีเขื่อนจะสามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้มาก
จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยัง
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ และมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ จากนั้นนายกรัฐมนตรี
ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตั้งโครงการประตูระบายน้ำ
อุทกวิภาชประสิทธิ์พร้อมพบปะประชาชน

ได้มอบเรือท้องแบน 15 ลำ มอบผ้าห่ม
ให้ผู้สูงอายุ และมอบทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลในอ.ปากพนัง
100 ทุน รวมเป็นเงิน 100,000 บาท

นายกฯ ยังได้นำพระราชกระแส
ความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง
ให้ช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุด มากำชับ
ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดด้วย

ขณะเดียวกัน นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยว่าได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการเกษตร
เชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ของหน่วยงานกระทรวงเกษตร กับ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)หรือจิสดา
เป็นครั้งที่ 2 หลังจากปีที่ผ่านมาจิสดา
ร่วมกับกรมการข้าวเพื่อใช้ข้อมูลใน
การพัฒนาข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวผ่าน
ภาพถ่ายดาวเทียม

อย่างไรก็ตามความร่วมมือที่เกิดขึ้น
จะส่งผลให้ในอนาคตทั้ง 2 หน่วยงาน
พัฒนาข้อมูลที่มีความแม่นยำมากขึ้นและจะ
ส่งผลให้ง่ายต่อการคำนวณพื้นที่เสียหาย
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันห่วงที่
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ

นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าการลงนาม
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ
เกษตรของไทยให้มีประสิทธิภาพ โดยนำ
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ เช่น การติดตามพื้นที่เพาะปลูกพืช
การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
ภัยแล้ง หรือภัยพิบัติน้ำท่วม เป็นต้น
อีกทั้งยังร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของหน่วยงานและจัดทำแอปพลิเคชัน
ด้านการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่และ
ด้านอื่นๆ ด้วย



บริหารพื้นที่เกษตร : เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ซ้าย) และ สรณิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ขวา) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของ 7 หน่วยงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ส่งเสริมพื้นที่ทางการเกษตร

'บิกตู' ฝ่าฝนตกผู้ว่าฯได้รับมือพายุน้ำ

● เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ อาทิ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางโดยเครื่องบิน Embraer บ.ท.135 ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาพร้อมพบปะให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย แต่ด้วยสภาพอากาศไม่อำนวยเครื่องบินจึงเปลี่ยนมาลงที่ท่าอากาศยาน จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนนั่งรถประมาณ 2.30 ชั่วโมงเดินทางไปยังศูนย์ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ 15 จังหวัด รวมทั้ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยตลอดการเดินทางมีฝนตกลงมาอย่างหนัก พล.อ.ประยุทธ์ต้องถือร่มด้วยตัวเองในระหว่างเดินทางจากสนามบินไปยังรถยนต์และระหว่างพบปะประชาชน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวกับประชาชนชาวปากพนังว่า ทุกคนถือว่าเป็นคนไทย ไม่ว่าจะ เป็นประชาชน ข้าราชการ หรือนักการเมือง ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลจะวางยุทธศาสตร์ 20 ปีเพื่อพัฒนา วันนี้รัฐบาลไม่ต้องการอย่างอื่นนอกจากความไว้น้ำ

เชื่อใจ เพื่อร่วมมือกันสร้างสิ่งที่ยั่งยืน วันนี้ได้นำคณะรัฐมนตรีมาชี้แจงพร้อมวางแผนในการแก้ไขปัญหอย่างบูรณาการ ทั้งนี้พายุที่เข้ามาตั้งแต่เดือนตุลาคมส่งผลให้ไทยมีน้ำท่วม 23 จังหวัด รัฐบาลพยายามบริหารจัดการ ซึ่งวันนี้มีข้อห่วงใยผลกระทบจากดีเปรสชันเกือบทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ เพราะฉะนั้นชาวประมงต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวอย่าให้มีนักท่องเที่ยวได้รับอันตรายเด็ดขาด ทั้งนี้ถือมาเยี่ยมเยียนก่อนเกิดเหตุการณ์โดยเตรียมความพร้อมหน่วยงานแบ่งความรับผิดชอบหมดแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดเวลาที่นายฯ กล่าวกับประชาชนบนเวที ฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง จนน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมที่ของประชาชน ขณะที่ในช่วงท้ายฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก แต่นายฯ ยังคงกล่าวกับประชาชนบนเวทีว่า “ผมก็เปียกเหมือนท่าน เจ็บป่วยเหมือนท่าน ไม่ใช่คนพิเศษ แต่ผมก็แข็งแรง” พร้อมถามประชาชนด้วยว่า “สู้ไหม สู้ไม่สู้” ซึ่งประชาชนพร้อมใจกันตอบว่า สู้ นายฯ จึงกล่าวว่า “ดกมา จะแค่นี้กัน ฝนมีแต่มาลงมา แต่เรามีมือ มีเท้า มีสมอง” จากนั้น นายฯ และคณะได้เดินทางไปวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อสักการะพระบรมธาตุ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

11 ปรับ ครม.

“ประยุทธ์ 5”

เซย่าเพื่อน

สะเทือนทีมเศรษฐกิจ

ปรับ ครม. ‘ประยุทธ์ 5’ เซย่าเพื่อน สะเทือนทีมเศรษฐกิจ หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อ

ไขก๊อก-ยกทีม “พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหาร “เพื่อนนายพล” ภายหลังคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่งฟ้าผ่า “วรานนท์ ปิติวรรณ” อธิบดีกรมจัดหางาน-เขววน เป็น “รองปลัด”

คำสั่งหัวหน้า คสช.ปลดฟ้าผ่า เป็น “ฟางเส้นสุดท้าย” ให้ พล.อ.ศิริชัย ยกทีม ลาออกทั้งคณะ เนื่องจากนายวรานนท์ เป็นคนที่ พล.อ.ศิริชัย เสนอชื่อมาช่วย งานกับมือ โดย “เจ้ากระทรวง” ไม่รู้ ล่วงหน้ามาก่อน

ยังเป็นการตอกย้ำ “แผลเก่า” เมื่อครั้ง พล.อ.ประยุทธ์ ส่ง “เพื่อนร่วมรุ่น” หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 50 “จรินทร์ จักกะพาก” จาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น “ข้ามห้วย” ไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน แทนที่ “คนใน” ที่ พล.อ.ศิริชัยเสนอ

ไฟต์บังคับให้ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี-หัวหน้า คสช. ต้องปรับคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 “เร็วขึ้น” ในช่วงเช้า “โค้งสุดท้าย” ก่อนเลือกตั้ง เดือนพฤศจิกายน 2561 และอาจเป็น ครม.ชุดสุดท้ายลากยาวไปถึง “รัฐบาล รักษาการ” หลังการปรับใหญ่ใน “ครม. บิ๊กตุ๋ 4” เมื่อค่ำวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ยกเครื่องทีมเศรษฐกิจ 12 ตำแหน่ง

จากที่กำหนด “เดดไลน์” ไว่กว้าง ๆ ว่า จะมีการปรับ “ครม.บิ๊กตุ๋ 5” ภายหลัง เสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยขณะนี้ “พล.อ.ประยุทธ์” อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-เพื่อรอให้ ถึงเวลา “เหมาะสมที่สุด”

จึงเกิดปรากฏการณ์ “แบ่ไผ่” รายชื่อ รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่มีโอกาสถูก “ปรับ” ออกมาเป็น “ไผ่นอกทำเนียบ” แซ่ซึกแก้อี้ รัฐมนตรีสายนายพล-และสายพลเรือน บางรายในเครือข่าย “สมคิด จาคตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี ให้หลุด ออกจากวงโคจรอำนาจ



โดยเฉพาะ “ข่าวปล่อย” ปรับทีม เศรษฐกิจยกแผง โดยนำมาโยกกับ “ข้อมูลเก่า” เรื่องรัฐมนตรีถือครองหุ้น เกินร้อยละ 5

ทั้ง “อุดม สาบานายม” รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กำลัง เร่งเครื่องระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) และ “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์ “นายท้าย” ตลาด ประชารัฐ รวมถึงข่าว “ซุบซิบ” ใน กระทรวงพาณิชย์ ว่า จะปรับ “อภิชาติ ดันตราภรณ์” รัฐมนตรีฯพาณิชย์อีกคน

ก่อนหน้านี้ 2 สัปดาห์ “สมคิด” ดัด ลุกคิด-วางแผนออกมาตรการเศรษฐกิจ ในช่วงสุดท้ายของปี เพื่อดึงตัวเลขจีดีพี ขึ้นจากปากเหว และคิกออฟโครงการ ใหญ่ในต้นปีหน้า

เตรียมแท็กทีม 5 รัฐมนตรีเศรษฐกิจ ขึ้นเคำโครงเศรษฐกิจใหม่ ทว่าเมื่อ “บิ๊กตุ๋” ประกาศโรดแมปเลือกตั้ง-กลั่นข่าวปล่อย เรื่องปรับ ครม.เริ่มรุนแรงขึ้น หลาย โครงการก็ต้องหยุด-ยั้ง รั้งรอเวลาที่ เหมาะสมอีกครั้ง

“สมคิด” บอกกับคนใกล้ชิดว่า “เศรษฐกิจกำลังไปได้ดี...ขออย่างเดียว เรื่องการเมืองต้องไม่กระเพื่อม”

ข่าวปล่อยซลมนุ-เชื่อมไปถึงชื่อ รัฐมนตรีที่มีผลงาน เคลียร์คู่ขัดแย้ง การเมือง และเรื่องของคนในเครือข่าย “ทักษิณ ชินวัตร” เข้าตามหาอำมาตย์ อย่าง นายดอน ปรมมัตถ์วินัย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรม

ขณะที่กระทรวง “เพื่อน-พี่-น้อง”

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 6 - พุธ 8 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4990

หน้า: 1 (ล่างขวา), 11

Col.Inch: 68.73

Ad Value: 92,785.50

PRValue (x3): 278,356.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ปรับ ครม. 'ประยุทธ์ 5' เซย่าเพื่อน สะท้อนทีมเศรษฐกิจ หยกเล็บก็เจ็บเนื้อ

พล.อ.ประยุทธ์ อาจเกิดมหกรรม “เก้าอี้
ดนตรี” เปิดทางให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ที่เพิ่งเกษียณเสียบแทนเก้าอี้รัฐมนตรี
แรงงานที่ว่างแล้ว 1 ตำแหน่ง หลังการ
ยื่นใบลาออกกลางอากาศของ พล.อ.ศิริชัย
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

กระทรวงมหาดไทยของ “พีรONG” บิ๊ก
ป๊อก-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ช่วงหลัง
มีชื่ออยู่ในโผ-สลับเก้าอี้กับ “พีใหญ่”
บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม จน “พล.อ.ประวิตร”
ต้องส่งเสียงดัง ว่า ยังเตะปั้งดั่ง-พอใจ
กับนั่งเก้าอี้ “สนามไชย 1”

ถึงแม้ “พีใหญ่” จะถอดเก้าอี้ไว้แน่น
แต่ข่าว “เซย่าเก้าอี้” มท.1 ของ “พีรONG”
ยังคงสั่นคลอนต่อเนื่องภายใต้ปัจจัย-
กระแสโจมตีเรื่อง “ธรรมาภิบาล”

อีกเก้าอี้ “ซีบุ๊ก” ของ พล.อ.ประยุทธ์-
“พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ” รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่
ถูกประเมินงานรายไตรมาส-ตกเป็นเป้า
ทว่าก็แคล้วคลาดเพราะมี “ของดี”

“พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์” รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นอีก “กระทรวงเพื่อน”
ที่ผลงานไม่ค่อยมีคนพูดถึงและ “เข้าถึง
ตัวยาก”

ขณะที่เก้าอี้กระทรวงอื่นที่มีกระแสอยู่ใน
โผถูกปรับ เพราะไม่มีผลงาน-รัฐมนตรี
โลกลิ้ม อาทิ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา

แต่ขึ้นเคา์โครงโผ “ประยุทธ์ 5”
เพียงหยกเล็บ ก็เจ็บเนื้อ ราวไปพึ่ง
คณะ คสช.

เปิดโผ รมต.ทหารสายอ่อน



กับข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

กระแสปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์ 5 ของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กลับมาดั่งกระหึ่มส่งแรงกระเพื่อมทำให้สถานการณ์ทางการเมืองร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้ง หลังการตัดสินใจลาออกของ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล อดีต รมว. แรงงานแบบฉบับพันต้นต้นตอ แม้นายกรัฐมนตรีจะออกมาแก้เกี้ยวให้ว่าลาออกไปประกอบธุรกิจก็ตาม ยิ่งในช่วงเวลาไล่เรียงกัน พล.อ.ประยุทธ์ เรียกพบ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เข้าพบแบบกะทันหัน ยิ่งวันถัดมา “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ออกมาให้สัมภาษณ์ทำนองว่า ปรับ ครม.ประยุทธ์

5 รอบนี้อาจลดสัดส่วนรัฐมนตรีสายทหารลง ยอมส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง คาดกันว่า ปรับ ครม.ประยุทธ์ 5 อาจเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือน ธ.ค.นี้ โดยรอให้งานพระราชพิธีสำคัญของประเทศในเดือน ต.ค. และ พ.ย.ผ่านพ้นไปก่อน แต่ที่แน่ๆ รัฐมนตรีใน ครม.ประยุทธ์ 4 ที่เป็นรัฐมนตรีสายทหารต่างออกอาการหนาวๆ ร้อนๆ เพราะรัฐมนตรีสายทหารมีมากถึง **11 คน แบ่งได้ 2 กลุ่ม** คือ

1.กลุ่มรัฐมนตรีเศรษฐกิจ แน่นนอนเบอร์หนึ่งที่ถูกเพ่งเล็งมากที่สุด คือ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่มีกระแสข่าวจะถูกปรับออกหลายต่อหลายครั้ง ทั้งด้านผลงานไม่เข้าตา หรือ มีความขัดแย้งกับ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ แต่ “บิ๊กฉัตร” เหนียวแน่นไม่เคยหลุดเก้าอี้

จากวง ครม. เพราะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับ “บิ๊กตู่” ตท.12 และ จปร.23 จะปรับออกได้อย่างไร อย่างมากอาจโยกออกหรือสลับเก้าอี้ไปอยู่นอกกลุ่มรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เพื่อเปิดทางให้ “สมคิด” ส่งคนนอกที่เป็นพลเรือนของตัวเองเข้ามาแทน เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ราคาสินค้าตกต่ำ ทั้งข้าว ยางพารา และปาล์ม เป็นต้น รวมถึงอัดฉีดนโยบายเศรษฐกิจปูทางสู่โหมดเลือกตั้ง ดึงคะแนนนิยมให้กับรัฐบาลคสช. และ “บิ๊กตู่” ได้อยู่ต่อ

อันดับถัดมา คือ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน หนึ่งในนายพลที่ช่วยงาน “บิ๊กตู่” สารพัดก่อนจะมานั่งเป็น รมว.พลังงาน อาทิ ที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ตรวจสอบการทุจริตหลาย

โครงการ สร้างคะแนนนิยมและผลงาน
ปราบปรามการทุจริตให้แก่รัฐบาลได้
หน้า จนนายกรัฐมนตริวางใจให้เข้า
มาสะสางปัญหาในกระทรวงพลังงาน
อาทิ สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่
21 พ.ร.บ.ปิโตรเลียม หรือโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ ปรับ ครม.
รอบนี้ พล.อ.อนันตพร จะได้ไปต่อหรือ
ถูกออก คำตอบอยู่ที่ใจ “บิ๊กตู” ประเมิน
ผลงานแล้วเข้าตาหรือไม่ เช่นเดียวกับ
กับ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ หรือ
“บิ๊กเต่า” รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แม้จะเป็นลูกน้องเก่า
อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีต
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เมื่อ
ถึงเวลาการเมืองสุโหมดการเลือกตั้ง
การดึงพวกพ้องมาทำงานย่อมเปลี่ยนไป
ถัดมาเป็น “บิกน้อย” หรือ พล.อ.

สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็น
อีกหนึ่งรัฐมนตรีสายทหารที่ประเมิน

กันว่าอาจโดนปรับเปลี่ยนตัว เพราะ
พักหลังมีข่าวไม่กินเส้นกันระหว่าง
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.
ศึกษาธิการ แต่ “บิกน้อย” กับ “บิกตู”
ถือว่าเป็นนายทหารรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิท
กันมาก เพราะนายกรัฐมนตรีนับ
นักเรียนนายร้อย จปร.รุ่น 23 ขณะที่
พล.อ.สุรเชษฐ์ เป็นนักเรียนนายร้อย
จปร.รุ่น 25 จะหลุดโผ ครม.ประยุทธ์
5 หรือไม่ย่อมน่าจับตา

แต่ที่แน่ๆ ตำแหน่งที่ พล.อ.ประยุทธ์
จะหาพลเรือนมาเป็นรัฐมนตรี คือ
กระทรวงแรงงาน ทั้งมาแทน พล.อ.ศิริชัย
ดิษฐกุล และแม้ว่ากระทรวงนี้จะอยู่
ในการกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร
ที่แม้ต้องการจะผลักดันอดีตลูกน้อง
ในกองทัพที่เพิ่งเกษียณเข้ามาทำงาน
เช่น อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม คง
เป็นไปได้ยากในสถานการณ์ช่วงนี้
เพราะตำแหน่งนี้ต้องการมืออาชีพมา

เร่งแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว ประมง
ผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์

ขณะที่ **กลุ่มที่ 2** รัฐมนตรีทหาร
สายแข็ง ล้วนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ร่วม
กันปฏิวัติรัฐประหารปี 2557 หรือไม่
ก็เป็นคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีนับและ
พล.อ.ประวิตร เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
จึงแยกได้เป็น 2 สาย คือ ทหาร
สายแข็ง กับ ทหารสายอ่อน ประเมิน
กันว่าเหตุผลสำคัญที่นายกรัฐมนตรีนับ
ต้องการลดสัดส่วนรัฐมนตรีทหารลง
เพราะต้องการปรับภาพลักษณ์ ครม.
ในช่วงเปลี่ยนผ่านและปูทางไปสู่รัฐบาล
เลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีกประมาณ 10
กว่าเดือนข้างหน้า ดังนั้นบรรยากาศการ
บริหารราชการแผ่นดินต่อจากนี้ไปภาพ
ลักษณ์รัฐบาลจะดูนุ่มนวลลง เน้นสร้าง
ผลงานเอาใจพี่น้องประชาชนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีทหาร
สายแข็งที่ติดโผตลอดจาก ครม.
ประยุทธ์ 1 ถึง ครม.ประยุทธ์ 5 จน
เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง อาทิ พล.อ.ประวิตร
พล.อ.อุดมเดช สิตบุตร รมช.กลาโหม
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายก
รัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.
มหาดไทย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัก
ย รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน
จันทอง รองนายกรัฐมนตรี ทั้งหมดล้วน
มีความใกล้ชิดระหว่าง พล.อ.ประวิตร
กับ พล.อ.ประยุทธ์ สนิทสนมแนบ
แน่นมาโดยตลอด ทั้งในบทบาท
“บูรพาพยัคฆ์” ทั้งในฐานะผู้บังคับ
บัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาถอดออกกัน
ประคับประคองสถานการณ์รัฐบาล คสช.
รวมถึงกองทัพมาโดยตลอด การจะ
ปรับออกย่อมไม่อาจเกิดขึ้น แต่สุดท้าย
ทุกตำแหน่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
“บิกตู” เพียงคนเดียวที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดที่สุดในเวลานี้ ■

ทัวปท.กรีกกรี้นวันลอยกระทง

วันที่ 3 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. เป็นประธานในพิธีจัดงานประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจำปี 2560 ซึ่งปีนี้จัดขึ้น บริเวณสระน้ำหน้าร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ มีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. ภริยาและผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศต้อนรับ พร้อมประชาชนและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการและครอบครัวของกองทัพอากาศมาร่วมงานอย่างคับคั่ง มีการออกร้านจำหน่ายสินค้านานาชนิดรวมทั้งขนมไทยและอาหารไทย ทั้งนี้ ในบริเวณดังกล่าวได้มีการขึ้นป้ายห้ามเล่นดอกไม้ไฟและพลุอย่างเด็ดขาด

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ชนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเทศกาลลอยกระทงที่จะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากว่า ตนมีภารกิจเดินทางไปจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นประธานเปิดงาน “ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560” ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาไม่ต่ำกว่า 300,000 คน สร้างรายได้ให้ในพื้นที่ได้ถึง 700-800 ล้านบาท

ที่ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเชียงใหม่ ปลอดภัยภัยไร้แอลกอฮอล์” โดยจะกลับมามีสีสันและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเชียงใหม่อีกครั้ง รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา

ที่ชายทะเลบ้านอ่าวจิก ม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ประชาชนชาวพังงากว่า 1,000 คน ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยแพ ประจำปี 2560 ในเทศกาลวันลอยกระทง โดยมีนายบัญชา ธนอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายสมบัติ จินดาพล นายก อบต.โคกกลอย โดยเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นที่ชาวบ้านร่วมกันสืบสานประเพณีลอยแพไม่ต่ำกว่า 100 ปี

AGRICULTURE

Farmers call for sacking of rubber chief

ASSAWIN PAKKAWAN

A network of rubber planters and tappers is gathering 50,000 signatures to petition the National Legislative Assembly (NLA) to impeach the governor and board members of the Rubber Authority of Thailand (RAT), blamed for falling rubber prices.

Manas Boonpat, president of the Small-Scale Rubber Planters and Rubber Tappers Association, said yesterday lawmakers need to scrutinise and impeach RAT governor Tiratch Suksaard and other board members.

Mr Tiratch was not available for comment yesterday. Earlier, he reportedly said he had been unfairly criticised. According to local reports, Mr Tiratch said that as the first governor of the RAT, he focused on creating a new market and using research and innovation to add value, and would not support "populism".

The petition will also be lodged with Agriculture and Cooperatives Minister Chatchai Sarikulya and Prime Minister Prayut Chan-ocha for their acknowledgment.

"The whole problem with rubber rests with

the RAT board," said Mr Manas. "The RAT board has allowed the situation to get to this."

He said some board members complained their proposals had been eventually thrown out as they were only minorities on the board. "I would want to call on them to resign," said Mr Manas.

According to Mr Manas, the central rubber market, overseen by RAT, only bought a small amount of rubber, leaving rubber institutes, community enterprises and farmer cooperatives to fall short of cash, and growers unable to receive money.

"With unsold rubber produce and dwindling prices, farmers' capital investments are in trouble and they are strained for cash," said Mr Manas. Some cooperatives needed to close rubber smoking plants, leaving small-scale rubber processing operators with no jobs, he noted.

Under these conditions, financial institutions have held back from extending lines of credit to rubber operators and some even called back their loans, he said.

According to Mr Manas, several rubber farmers cooperatives that sought loans from financial institutes and others have begun to collapse.

Those who signed their names in a bid to call for the impeachment of the RAT board members and governor include farmers, small-scale traders, whole-sellers as well as rubber organisations, he said.

Calls for signing the petition have spread throughout the country, he added.

คนดั่งลุ่นติดไฟรั้จมนนตรี'ตู5.0'

'อารีพงศ์' เต็งพลังงาน-รองนายกฯ

คนดั่ง "อารีพงศ์-พล.อ. ยอดยุทธ-กอบศักดิ์" ลุ่นติดไฟรั้จมนนตรี. ขณะ "พล.อ.ชัยชาญ-พล.อ.สุรศักดิ์" ตัวเต็งเสียบเก้าอี้รมว.แรงงาน

บรรดาคนดั่งที่มีโอกาสเข้าร่วมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ดับเท้าลาออกจากตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย นายอารีพงศ์ ภู่อ้อม ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งประธาน

ต่อหน้า 02

ข่าวต่อ คนดั่ง

คณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา

สำหรับการลาออกของ นายอารีพงศ์ เป็นการยื่นหนังสือเดินทางกลับจากรับมอบเครื่องบินลำใหม่ ที่โรงงานโบอิง เมืองซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา และขณะนี้ได้เดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านั้นมีกระแสข่าวว่า นายอารีพงศ์ จะถูกทาบทามไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาล แต่ล่าสุดอาจจะได้นั่งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันอีกกระแสหนึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่ นายอารีพงศ์ อาจได้นั่งเก้าอี้รมว.พลังงาน แทน พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์

อีกคน พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ได้ยื่นหนังสือลา

ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยได้ระบุเหตุผลในการลาออกว่า มีภารกิจมาก เนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

สำหรับ พล.อ.ยอดยุทธ เป็นเพื่อนเตรียมทหาร รุ่น 12 หรือตท.12 รุ่นเดียวกับ พล.อ. ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และยังมีสนทนากับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหม เป็นพิเศษ จึงเป็นที่จับตามองว่าจะได้เข้าร่วม ครม. ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง

นอกจากนั้น อีกคนที่ได้ลุ่นติดไฟรั้จมนนตรีคือ นายกอบศักดิ์ ภู่อ้อม ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ภายหลังจาก พล.อ.ศิริชัย ได้ยื่นใบลาออกจาก รมว.แรงงาน ทำให้นายกรัฐมนตรีเตรียมปรับครม.หลายกระทรวง โดยในกระทรวงแรงงาน มีแคนดิเดต รมว.แรงงาน 2 คน คือ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งมาสายของ "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร ส่วนแคนดิเดตอีกคนที่มีความ

แรงไม่แพ้กันคือ "บิ๊กเต่า" พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจัยที่ทำให้ พล.อ.สุรศักดิ์ มีคุณสมบัติโดดเด่นคือเคยเป็นรมว.แรงงาน ในรัฐบาล "ประยุทธ์ 4" นอกจากสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะเพื่อน ตท.12 แล้ว ผลงานและแนวทางการทำงานในขณะเป็นรมว.แรงงาน ยังเป็นที่ยอมรับของข้าราชการเพราะเรียนรู้งานด้านแรงงานได้เร็ว ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้าหากลุ่มแรงงานสัมพันธ์ได้ดี ที่สำคัญไม่ต้องเรียนรู้งานด้านแรงงานใหม่ สามารถเดินหน้าสะสางปัญหาแรงงานต่างด้าวได้อย่างเต็มที่

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวถึงกรณีนายรัฐมนตรี อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับครม.ว่าการปรับครม.หรือไม่ เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรี ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ โดยในงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบกำกับดูแลของตนนั้น รัฐมนตรีทุกคนยังมีประสิทธิภาพในการทำงานและการทำงานของกระทรวงแรงงาน ไม่น่ามีปัญหา เพราะมีรัฐมนตรีกำกับดูแลต่อเนื่องอยู่แล้ว ซึ่งรัฐมนตรีที่จะมารักษาการดูแลงานกระทรวงแรงงานคือ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ■

สถานีคิดเลขที่ 12

ปรับกรม.-ไม่เสียของ

ดู จากเก้าอี้ที่จำเป็นต้องปรับ กรม.
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ว่างลง จากการลาออกของ “บักบี๋” พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล

ไม่มีผลมากนักต่อการเสริมสร้าง เพิ่มความเชื่อมั่นในภาพรวม ให้กับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หากนายกรัฐมนตริตัดสินใจปรับเล็ก ตำแหน่งต่อตำแหน่ง

การได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่ อาจช่วยให้การบริหารจัดการ แก้ปัญหา ค้างค้าง อาทิ จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวก่อนบังคับใช้กฎหมายใหม่โทษแรง ที่มีเส้นตาย 31 ธันวาคม 2560 การแก้ปัญหาทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (ไอ ยูยู) การค้ามนุษย์ ลุล่วงเท่านั้น

ภารกิจเหล่านี้ บางงานมิได้ดำเนินการเพียงลำพังด้วยซ้ำ หากแต่ต้องทำร่วมกับกระทรวง หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ อย่างที่เรียกกันว่าบูรณาการ

ถ้าเข้า 1 ออก 1

การปรับ กรม.ไม่น่าตอบโจทย์การบ้าน-การเมือง

เว้นแต่จะฉกฉวยจังหวะ ยกเครื่อง จัดทัพ กรม.ใหม่

ปัญหาประเทศในวันนี้ก็รู้ๆ กันอยู่ วาระใหญ่ คือปมเศรษฐกิจปากท้อง ความเดือดร้อน จากราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ภัยพิบัติซ้ำเติม รายได้การค้าระหว่างประเทศ การขยายตัว ทางเศรษฐกิจการลงทุน มีสัญญาณบวกฟื้นตัวก็จริง แต่เม็ดเงินไม่กระจายจนเจือท้องถื่น รากหญ้า คนส่วนใหญ่ของประเทศ เจ้าลัว ตระกูลธุรกิจยักษ์ใหญ่ไม่กี่แห่งเท่านั้นได้อานิสงส์

หากต้องการแก้ปัญหาให้ตรงจุด เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานยิ่งขึ้น ให้มีผล สัมฤทธิ์

กระทรวงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ความเป็นอยู่ ปากท้องชาวบ้านทั้งหลาย มองข้ามไม่ได้แน่นอน

จำเป็นต้องทบทวน ล้างไฟฟู่ๆ ตำแหน่ง

บางเก้าอี้ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์-แกนนำ กบปส.แพนคลับด้วย คสช.ชี้เข้าเอาไว้ อย่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หากได้คนที่ทำงานเชิงรุกมากกว่ารูทีน รายได้จากท่องเที่ยว อาจขยายตัวก้าวกระโดดเป็นกอบเป็นกำมากกว่าที่เป็นอยู่ รัฐมนตรีคุมกระทรวงบักไปโรเจกต์ โครงสร้างพื้นฐานสร้างงาน เพิ่มเงินในระบบ ไม่กล้าตัดสินใจ งานล่าช้า ก็ต้องนำมาพิจารณา ด้วยว่าจะให้แสดงบทบาทต่อ หรือสลับปรับเปลี่ยน วางตัวให้ถูกคน ถูกงาน

เสนาบดีเหล่านี้ เป็นเพียงตัวอย่าง คนกุมบังเหียน ขับเคลื่อนแผนงาน นโยบาย บริหารจัดการ แก้ปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบ เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน

การทำงานที่ผ่านมาพิสูจน์ระดับหนึ่งแล้วว่า แก้ปัญหา-สนองตอบความต้องการประชาชน

ได้หรือไม่

ไม่เพียงขุนพล เจ้ากระทรวงเศรษฐกิจสายแข็ง

รัฐมนตรีชื่อกระฉ่อน กระทรวงความมั่นคง ซึ่งมีปัญหาพิการซ้ำซ้อน เช่นเดียวกับ บางกระทรวงเศรษฐกิจ กล่าวคือนอกจากทำงาน เปรียบได้กับการเป็นปลัดกระทรวงคนที่ 2 แล้ว ยังแอบแฝงหาผลประโยชน์

ฝากผีฝากไข้ได้ไม่พอ บริหารไม่โปร่งใสอีกต่างหาก

ฉะนั้นถ้าจะให้ดี การปรับ กรม.ครั้งนี้ต้องนำมาทางดูให้หมด กระทรวงใดมีปัญหา ต้อง ปรับเปลี่ยน แกะไข อย่าได้ปล่อยไว้

รัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้ง พยายามหลบเลี่ยงการปรับ กรม.

เนื่องจากรัฐบาลผสมมีข้อจำกัด ประกอบด้วยหลายพรรคการเมือง แม้แต่รัฐบาลพรรค เดียวก็มีปัญหา มุ่งเล็ก มุ่งใหญ่

การปรับ กรม.แต่ละครั้ง สุ่มเสี่ยงกระทบเสถียรภาพ เสี่ยงสนับสนุนรัฐบาล รัฐบาลเลือก ตั้งจึงค่อนข้างระมัดระวัง เป็นข้อเสีย จุดอ่อนอย่างหนึ่งในระบบบริหาร

ต่างจากรัฐบาล "บิ๊กคู"

รัฐบาลที่ไม่ต้องกลัวล้มคว่ำกลางสภา รัฐบาลทหารที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ประกาศ ตัดกล้าตัดสินใจทุกเรื่องบนพื้นฐานยึดประโยชน์ประชาชน แม้แต่เรื่องที่รัฐบาลเลือกตั้งกลัว ไม่กล้าแตะ ก็ตาม

การปรับ กรม.ครั้งนี้ จะเป็นเครื่องพิสูจน์

จะเรียกว่า เลือกข้างก็คงเกินไปไม่ถึงขั้นนั้น

แต่เป็นเรื่องราวระหว่างการจัดการที่ เพื่อน น้อง กับการบริหารจัดการงานแก้ปัญหา ให้กับประชาชน

จำลอง ดอกปิก

เตือน14จว.ได้ รับมือได้ฝุ่น'ดี้อมเรียว'ถล่ม

น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก สธ.สั่งรพ.เสี่ยงเฝ้าระวัง 'ลุมตุ'เปียกปอนเยือนได้ ยังลุยฝนให้กำลังใจปชช.

อุตุฯประกาศเตือน 14 จังหวัดภาคใต้ รับมือพายุไต้ฝุ่น "ดี้อมเรียว" จ่อพัดถล่ม ระวังน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ปก.เตือน 8 จว.รับฝนถล่มท่วมฉับพลัน รมว.สธ.สั่งรพ.14 จว.เสี่ยงท่วม เฝ้าระวัง ขณะนายกฯบินลงตรวจราชการเมืองคอน เจอฝนถล่มปรับแผนไปลงสุราษฎร์ ก่อนลุยฝนตรวจน้ำท่วมให้กำลังใจปชช.

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน ๓ ต่อ : เตือน14จว. -หน้า 10

เตือน14จว.

เรื่อง พายุ "ดี้อมเรียว" (DAMREY) และฝนตกหนักถึงหนักมาก และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบถึงวันที่ 6 พ.ย. 2560) ฉบับที่ 1 โดยระบุว่า เมื่อเวลา 13.00 น. พายุไต้ฝุ่น "ดี้อมเรียว" (Damrey) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 12.7 องศาเหนือ ลองจิจูด 112.6 องศาตะวันออก ห่างประมาณ 400 กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกของกรุงโซลจินห์ ประเทศเวียดนาม ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะ

เคลื่อนเข้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่าง ในวันที่ 4 พ.ย. 2560 และจะอ่อนกำลังลงก่อนเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาต่อไป

เตือน14จว.รับมือไต้ฝุ่น'ดี้อมเรียว'
ทั้งนี้ หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และลมกระโชกแรง พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่

ตรัง และ สตูล

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณดังกล่าวควรรงคออกจากฝั่ง ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังคลื่นซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้

สธ.สั่งรพ.14จว.เสี่ยงท่วมเฝ้าระวัง

ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนจะมีฝนตกหนักใน 14 จังหวัดภาคใต้ อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนช่วงสัปดาห์ว่ากระทรวงได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่ง เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เช่น รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รพ.หลังสวน จ.ชุมพร และ รพ.มหาสาร รพ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เบื้องต้นได้รับรายงานว่า ยังไม่มีน้ำท่วมสถานบริการ และทุกแห่ง มีการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมสถานบริการ และแผนการจัดบริการประชาชน โดย จ.นครศรีธรรมราช ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สำนักงานจังหวัดแล้วและได้กำชับให้สำรวจผู้ป่วยที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษและไม่สามารถเดินทางมาสถานบริการได้ อาทิ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

กองบิน5ช่วยรพ.บางสะพาน

วันเดียวกัน น.อ.อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน 5 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์



▲ ฝ่าฝน : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ฝ่าสายฝนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการประจวบฯระบายน้ำอุทกวิทยาฯประสิทธิ พร้อมพบปะประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ที่ศูนย์ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 5 นำเจ้าหน้าที่วางแนวกระสอบทรายขนาดใหญ่ หรือปักแบ็กให้สูงกว่าพื้นถนน 1 เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลบางสะพาน ที่เป็นจุดลุ่มต่ำอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมอีก หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่น“ดีอมเรีย”ช่วงวันที่ 4-6 พ.ย.นี้ โดยที่โรงพยาบาลบางสะพานได้วางระบบภายในรับมือไว้แล้ว โดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า น้ำประปาสามารถใช้ได้ตามปกติ และไม่ต้องย้ายผู้ป่วยทั้งหมด เหมือนที่ผ่านมาเมื่อมีปัญหาน้ำท่วม

ปก.สรุป15จว.ยังอ่วมน้ำท่วม

ด้านนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)กล่าวสรุปสถานการณ์อุทกภัยน้ำไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่งจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันและการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่

วันที่ 10 ต.ค.-2 พ.ย. 2560 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 23 จังหวัด รวม 79 อำเภอ 482 ตำบล 2,825 หมู่บ้าน 42 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 126,390 ครัวเรือน 327,420 คน ผู้เสียชีวิต 10 ราย

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 15 จังหวัด รวม 55 อำเภอ 378 ตำบล 2,072 หมู่บ้าน 106,911 ครัวเรือน 278,579 คน อพยพ 47 ครัวเรือน ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี หนองบัวลำภู ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด คลี่คลายแล้ว 8 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เลย เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ดาก อุบลราชธานี และอุทัยธานี

เดือน8จว.รับฝนถล่มท่วมเฉียบพลัน

นายชยพลกล่าวว่า จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าช่วงวันที่ 3-4 พ.ย. หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและฝนตกหนักมากหลายพื้นที่ ประกอบกับฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและลมกระโชกแรงในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณ 8 จังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ปภ.ได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือ ฝนตกชุกหนาแน่นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยจัดเจ้าหน้าที่รวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืองอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

นายกฯลงเมืองคอนเจอฝนปรับแผน

ช่วงเช้าที่ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. พร้อมคณะพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินทางโดยเครื่องบินทหารลงพื้นที่ตรวจ

ราชการที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและพบปะให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ปรากฏว่าในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช เกิดฝนตกอย่างหนัก เครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้ คณะนายกรัฐมนตรึปรับแผนการเดินทางโดยใช้เครื่องบินไปลงที่กองบิน 7 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนายวิษณุ วัฒนศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการระดับสูงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ

โดยนายกรัฐมนตรึได้สอบถามเกี่ยวกับสภาพอากาศใน จ.สุราษฎร์ธานี กับผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานีสั้นๆ ก่อนเดินทางด้วยรถยนต์ไปยัง จ.นครศรีธรรมราช ตามกำหนดการเดิมไปยังศูนย์ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจ.นครศรีธรรมราช

นายกฯพบปะประช.มอบเรือ15ลำ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาที่โครงการประจําระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง เพื่อพบปะประชาชนกว่า 3,000 คน ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก โดยมอบเรือท้องแบน 15 ลำ ให้ อ.ปากพนังไว้ใช้ในสถานการณ์น้ำท่วม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 100 ทุน และมอบผ้าห่มแก่ผู้สูงอายุ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนว่า การมาวันนี้ เพื่อหาแนวทางลดความเดือดร้อนโดยเฉพาะภัยน้ำท่วมที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจากพายุดีเปรสชันที่พัดเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ รัฐบาลจึงต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขโดยด่วน

ต่อมา นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าฯ 14 จังหวัดภาคใต้และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อกราบสักการะพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ